

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/5551
ของ
บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

สรุปประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 25/5551

วาระที่ 2

คุณสุพจน์ เตชะเทศ (ผู้รับมอบอำนาจของคุณกัญญา เตชะเทศ ถือหุ้นจำนวน 6,000 หุ้น)

ประเด็นคำถาม

ยอดขายของบริษัทหรือยลละ 60 เป็นตลาดยุโรป แต่ทำไมรับชำระเป็นดอลลาร์ร้อยละ 70 และอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2550 เท่ากับ 34.3076 บาท/USD เป็นอัตราเฉลี่ยทั้งปีใช่หรือไม่ แล้วเป็นอัตราเฉลี่ยเงินยูโรด้วยหรือเปล่า และบริษัทคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนยูโรอย่างไร

คำตอบ

การขายขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับลูกค้า ซึ่งเป็นได้ทั้งสกุลดอลลาร์ หรือยูโร ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยทั้งปี บริษัทใช้สกุลดอลลาร์ในการอ้างอิง เพราะเป็นสกุลที่บริษัทขายมากที่สุดบริษัทจึงไม่ได้ใช้สกุลยูโรในการอ้างอิง ส่วนงบการเงินจะบันทึกเป็นรายการเงินบาททั้งหมด

วาระที่ 3

คุณจิลนัทภัตต์ พรพิบูลย์ ถือหุ้นจำนวน 750 หุ้น

ประเด็นคำถาม

ขอให้บริษัทอธิบายว่าสามารถบริหารจัดการจากการขาดทุนในปี 2549 ให้กลับกลายเป็นกำไรในปี 2550 ได้อย่างไร และเหตุใดบริษัทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้จากการมีกำไรนี้

คำตอบ

สาเหตุหลักเกิดจากการเร่งกำลังการผลิต ทำให้ต้นทุนลดลง และยังสามารถเจรจาขอปรับราคาเพิ่มจากลูกค้าได้สำหรับเรื่องภาษีที่ไม่ต้องเสีย นั้น เนื่องจากบริษัท KCE ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ บริษัท KCET ก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีตามสิทธิ BOI บริษัท KCEI ก็ยังได้รับสิทธิยกเว้นภาษีบางส่วนเช่นกัน

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษ์ ถือหุ้นจำนวน 15,000 หุ้น

ประเด็นคำถาม

ในปี 2549 บริษัทขาดทุน 26.0 ล้านบาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ตามงบการเงินปี 2550 ไม่มีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งๆ ที่ปี 2550 ค่าเงิน USD อ่อนลงกว่าปี 2549 ดังนั้น ปี 2551 ค่าเงิน USD อ่อนลงมากกว่าปี 2550 อีก (ปี 2551 เหลือประมาณ 30-31 บาท/USD) ดังนั้น ปี 2551 บริษัทคาดว่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นใช่ไหมหาก USD อ่อนลง

คำตอบ

การที่บริษัทจะได้กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็นผลจากการบริหารจัดการให้เหมาะสม เช่น การทำ forward contract และอื่นๆ อีก ซึ่งในปี 2550 บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าในปี 2549 สำหรับปี 2551 บริษัทก็ต้องบริหารจัดการต่อไป แต่คงไม่สามารถจะตอบได้ว่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ ซึ่งบริษัทก็ต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพราะค่าเงินบาทมีผลกับบริษัทส่งออกเป็นอย่างมาก

คุณวิวัฒน์ อร่ามวารีกุล ถือหุ้นจำนวน 5,000 หุ้น

ประเด็นคำถาม

บริษัททำ Forward เพื่อประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ และผลต่างคือจากวันที่ขายกับจ่ายหากไม่ตรงกันก็จะทำให้เกิดกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในหรือไม่

คำตอบ

ถูกต้องตามที่ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวมา

วาระที่ 4

คุณจินพัตร์ พรพิบูลย์ ถือหุ้นจำนวน 750 หุ้น

ประเด็นคำถาม

เงินปันผล 0.08 บาท/หุ้น คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ และการที่บริษัทกำไรต่อหุ้น 0.66 บาท/หุ้น แต่ปันผลเพียง 0.08 บาท ดูเสมือนว่าปันผลในอัตราต่ำมาก

คำตอบ

เงินปันผล 0.08 บาท คิดเป็น 14.37% ของกำไรสุทธิรวม แต่หากพิจารณาจากกำไรของบริษัท KCE บริษัทเดียว จะคิดเป็น 59.93% ของกำไรสุทธิ ซึ่งการปันผลนี้เป็นการปันผลจากบริษัท KCE เท่านั้น

วาระที่ 6

คุณจินพัตร์ พรพิบูลย์ ถือหุ้นจำนวน 750 หุ้น

ประเด็นคำถาม

ขอทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับค่าตอบแทนกรรมการ และกำหนดเวลาที่จะใช้อัตราใหม่นี้ อนึ่ง อยากรู้คณะกรรมการพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้เหมาะสมด้วยตามหลักธรรมาภิบาลด้วย

คำตอบ

บริษัทไม่ได้มีหลักเกณฑ์เฉพาะในการพิจารณาปรับค่าตอบแทน แต่เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้อยู่ก่อนนี้เป็นอัตราเดิมที่ใช้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เมื่อบริษัทยังมียอดขายเพียง 4,000 ล้านบาท และในปัจจุบัน

ยอดขายของบริษัทได้ปรับสูงขึ้นถึง 8,000 ล้านบาทและกรรมการก็ได้เสียสละเวลาทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ จึงเห็นสมควรเสนอขอปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น สำหรับระยะเวลานั้นคงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง โดยคงพิจารณาเป็นรายปีไป

วาระอื่นๆ

คุณวิชัย มิตรสันติสุข ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น

ประเด็นคำถาม

1. ตามนโยบายแผนการใช้จ่ายเงินปี 2008 บริษัทต้องใช้จ่ายเงิน 1,000 ล้านบาท หากพิจารณาตาม Cash Flow บริษัทต้องการเงินอีกประมาณ 400 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการหาทุนจำนวนนี้อย่างไร
2. นอกจากนั้น อยากทราบว่าอัตราการสูญเสียของบริษัท จะอยู่ที่เท่าไร เมื่อ Line ผลิตเพิ่มเต็มที่แล้ว หรือเป็นอัตราที่รับได้ไหม
3. ในเรื่องการขาย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อยากทราบว่าเมื่อรอบระยะเวลาการขายเป็นแบบไหน เป็น Project หรือเป็นรายเดือน รายไตรมาส
4. ทำไมสินค้าที่ขายในบางอุตสาหกรรมสามารถปรับราคาขายได้ ขณะที่บางอุตสาหกรรมปรับไม่ได้ เช่น อุตสาหกรรมไฟฟ้า

คำตอบ

1. บริษัทคงต้องกู้จากสถาบันการเงิน
2. อัตราการสูญเสียของบริษัทที่ผ่านมาลดน้อยลงเป็นลำดับ คาดว่าน่าจะรักษาอยู่ในเกณฑ์นี้ได้ อีกประการหนึ่ง บริษัทเน้นการผลิต PCB สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเน้นคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน ดังนั้น อัตราการสูญเสียจึงค่อนข้างสูง ซึ่งหากผลิตสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมอื่น อัตราการสูญเสียจะลดต่ำกว่านี้ได้ แต่สาเหตุที่บริษัทหันมาเน้นการผลิต PCB สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นี้ เนื่องจากเป็นตลาดระดับบนที่มีผู้ผลิตน้อยรายและเป็นการหลีกเลี่ยงจากตลาดระดับล่างที่มีการแข่งขันด้านราคาสูงจากประเทศจีน
3. ส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาว เนื่องจากรถยนต์แต่ละรุ่นจะมีอายุใช้งานนานรวม 10 ปี บริษัทก็จะผลิตอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ รวมทั้งก็จะมีการผลิตรุ่นใหม่และอุปกรณ์เพิ่มเติมตลอดเวลา
4. การปรับราคาบางอุตสาหกรรมปรับไม่ได้หรือได้น้อย เพราะคู่แข่งสูงทำให้เกิดการต่อสู้ด้านราคามาก

คุณสุชาย วัฒนตฤณภกุล ถือหุ้นจำนวน 74,500 หุ้น

ประเด็นคำถาม

ทำไมบริษัทไม่เลือกที่จะเพิ่มทุนแทนการกู้ยืม

คำตอบ

บริษัทได้เพิ่มทุนไปเมื่อปีที่ผ่านมาแล้ว ดังนั้น จึงพยายามที่จะไม่รบกวนผู้ถือหุ้นอีก

คุณวิเชียร จิระภรณนท์ ถือหุ้นจำนวน 18,849,950 หุ้น

ประเด็นคำถาม

ใครขอแนะนำแนวทางบริหารลดหนี้ เช่น การออกหุ้นกู้ หรือ การบริหารเจ้าหนี้และลูกหนี้ทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดภาระทางการเงินของบริษัท

คำตอบ

เรื่องการออกหุ้นกู้ คงจะนำเรื่องนี้ไปศึกษาและพิจารณาต่อไป สำหรับการบริหารลูกหนี้ / เจ้าหนี้ทางการค้าทางบริษัทได้ทำตามที่อยู่ถือหุ้นได้แนะนำอยู่ตลอด แต่ในหลายกรณีที่อาจติดเงื่อนไขบางประการจากทางลูกค้าทำให้ไม่สามารถมีความคล่องตัวได้เต็มที่

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษ์ ถือหุ้นจำนวน 15,000 หุ้น

ประเด็นคำถาม

1. จากแผนการลงทุนในปี 2008 มูลค่า 1,000 ล้านบาท เป็นเงินจาก Cash Flow 600 ล้านบาท และกู้เงินมา 400 ล้านบาท ไม่ทราบว่าบริษัทลงทุนไปแล้วอย่างไร คิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะมีการปรับเพิ่ม/ลด แผนงานหรือไม่
2. ปี 2551 คาดว่าจะมียอดขายเท่าไร และ Margin จะเป็นอย่างไร

คำตอบ

1. ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว เช่น บริษัท TLM และ KCEI ส่วนบริษัท KCE ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% และ KCEI ยังอยู่ในการพิจารณาเนื่องจากคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง product mix จาก double sided ไปเป็น Multilayer
2. คาดว่าปี 2551 จะมียอดขายประมาณ 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 20 สำหรับ Margin น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

คุณวิเชียร จิระภรณนท์ ถือหุ้นจำนวน 18,849,950 หุ้น

ประเด็นคำถาม

เท่าที่ทราบมีคู่แข่งจากญี่ปุ่น คือบริษัท CMK ที่เข้ามาในประเทศไทย ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร เพราะทราบว่าเขามี cost ที่ต่ำและมีชื่อเสียง

คำตอบ

ไม่คิดว่าจะมีปัญหา เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าคนละอุตสาหกรรมกัน และมีโอกาสเป็นไปได้ว่า บริษัท CMK อาจจะมาเป็นลูกค้าบริษัท TLM สำหรับวัตถุดิบในโอกาสต่อไป
